

# ของขวัญปีใหม่ของคนไทยอยากได้



ถือเป็นปกติวิสัยและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้ว เมื่อเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ รัฐบาล พร้อมด้วยกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องเร่งดูแลกิจการของของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน เช่นเดียวกับปีนี้ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้ทุกกระทรวงเตรียมจัดหาของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชน และปีนี้ก็ทำมาเป็นปีที่ 7 แล้ว

ล่าสุดหลาย ๆ กระทรวงเริ่มคิดและมองหาของขวัญ เพื่อมอบให้ประชาชน และเตรียมจะเสนอเข้าสู่วาระ

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 21 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ยกตัวอย่าง กระทรวงการคลัง ที่กำลังพิจารณาเรื่อง ข้อปฏิบัติขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงต้นปี 2565 แทนมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่จะหมดอายุในสิ้นปีนี้ ถัดมาก็ยังมีคนละครึ่ง เฟส 4 ซึ่งที่ผ่านมามาตรการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ขณะที่กระทรวงคมนาคมมีแผนจะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หลายสาย เช่นเดียวกับกระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงานลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าการเกษตร ฯลฯ อีกไม่นานเกินรอ ก็จะได้แกะกล่องของขวัญกันแล้ว

หากย้อนกลับไปจะพบว่า ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้จะมีรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น การลดค่าน้ำค่าไฟ ยกเว้นค่าทางด่วนค่าผ่านทาง การลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่บรรดาเบงก์รัฐ-โรงรับจำนำของรัฐ ส่วนใหญ่ก็จะเน้นการลดดอกเบี้ย หรือบางปีก็มีการลดค่าน้ำมันบ้าง ให้ค่าเกี่ยวข้าวบ้าง ฯลฯ

เป้าหมายหลักเพื่อช่วยแบ่งเบาและลดค่าครองชีพประชาชน ซึ่งในแต่ละปีรัฐบาลใช้งบประมาณกับเรื่องนี้ไม่น้อยเลยทีเดียว ของขวัญที่รัฐบาลมอบใหม่นี้ แม้จะเป็นผลดีในแง่ของการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับมาตรการนี้จะช่วยได้เพียงประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้นและไม่เกิดประโยชน์ในระยะยาว ขณะเดียวกัน ก็มีคำถามตามมาว่า แท้ที่จริงแล้วของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้คืออะไร แน่นนอนว่าประชาชนแต่ละกลุ่มก็คงมีความต้องการที่แตกต่างกันไป สิ่งที่คนจนชนชั้นรากหญ้าอยากได้อยากมีก็คือ ต้องการจะลืมตาอ้าปากได้และมีชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่เกษตรกรชาวไร่ชาวนาเองล้วนอยากจะได้เห็นพืชผลทางการเกษตรมีราคางาม จะได้มีอยู่มีกิน จะไม่ต้องนั่งอมมือรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล

แต่เป้าประสงค์สำคัญที่เป็นหนึ่งเดียวที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความปรารถนาอยากจะได้เห็นและต้องการมากในเวลานี้ก็คือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล และต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมมีความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน นี่ต่างหากเล่าที่เป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนคนไทยต้องการอยากได้